

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าสุดกว่า 4 เดือน, นักลงทุนขายดอลลาร์ก่อนการแถลงของทรัมป์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แต่ละระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 เดือน ที่ 34.83 ขณะที่นักลงทุนขายดอลลาร์ลดความเสี่ยง ก่อนการแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันพรุ่งนี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.80 และแนวรับที่ 34.90

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน

*ดอลลาร์อยู่ในภาวะไร้ทิศทางในช่วงนี้ ขณะที่นักลงทุนรอฟังถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันอังคาร เพื่อว่าเขาจะกล่าวถึงแผนปฏิรูปภาษีอย่างไรบ้าง

*ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ จะกล่าวแถลงนโยบายครั้งสำคัญครั้งแรกต่อสภาองเกรส ในวันอังคาร โดยเป็นที่คาดกันว่า เขาจะกล่าวถึงรายละเอียดในแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแผนการด้านภาษีด้วย

*แต่นักลงทุนกังวลว่า หากนายทรัมป์ไม่เปิดเผยรายละเอียดในแผนเหล่านี้ ตลาดก็จะผิดหวัง และขายดอลลาร์

*นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวในวันอาทิตย์ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้โอกาสนี้ ในการกล่าวถึงเนื้อหาบางส่วนในแผนการปรับลดภาษีสำหรับชนชั้นกลาง, แผนการลดความยุ่งยากของระบบภาษี และแผนการช่วยเหลือบริษัทสหรัฐ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น

*ยูโรยังคงได้รับแรงกดดันจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส เนื่องจากนักลงทุนหลายคนกังวลว่า หากนางมารีน เลอ แปง ผู้สมัครจากฝ่ายขวาจัดชนะการเลือกตั้ง นางเลอ แปง ก็อาจจะให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากยูโรโซน

*ปอนด์ร่วงลงสู่ 1.2428 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ จาก 1.2469 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวันศุกร์ ขณะที่รัฐบาลสกอตแลนด์มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า รัฐบาลจะได้รับชัยชนะในการทำประชามติครั้งใหม่ เรื่องการแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษ

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 283.67 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.62 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.64 พันล้านบาท

*09.43 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.859/872 จาก 34.914 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.827/858 จาก 36.860 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.14/15 จาก 112.18 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0565/69 จาก 1.056 เมื่อวันศุกร์

"ตลาดยังไม่ค่อยมั่นใจว่า ทรัมป์จะมีอะไรที่ชัดเจนออกมาหรือเปล่า เลยลดความเสี่ยงในดอลลาร์ออกมาก่อน แล้วค่อยไปดูพุงนี้่อีกที" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้